

## ผลการประเมินการบรรลุตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มีจำนวน 8 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัดกลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 2 ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเมินตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด ไม่ประเมินตัวชี้วัด ICOFIS2 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทำให้ไม่มีการดำเนินงานร่วมกับครูชุมชนในการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินบรรลุค่าเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัดจากทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด **คิดเป็นร้อยละ 85.71**

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	ผล	รายละเอียด
ICOFIS1 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	3.90	3.98 (บรรลุ)	ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการแหล่งเรียนรู้ของ ICOFIS
ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของครูชุมชนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในชุมชน	4.20	N/A	ไม่ประเมิน เนื่องจากเปลี่ยนระบบการเรียนออนไลน์ ดำเนินการโดยอาจารย์ผู้สอน ใช้สื่อการเรียนรู้ไม่มีการลงพื้นที่ ไม่มีครูชุมชน
ICOFIS 3 ครั้วเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ	550 ครั้วเรือน	562 ครั้วเรือน (บรรลุ)	ข้อมูล ณ พ.ศ.64 จำนวน 502 ครั้วเรือน (หลักฐาน ESAR 63) มิ.ย.-ก.ย.64 -ให้บริการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ศศพพ. กศน.สทิงพระ ซึ่งมีศักยภาพให้บริการความรู้เกษตรกรเครือข่ายประมาณ 40 ครั้วเรือน (ประมาณการจากจำนวนเครือข่ายที่เข้ารับบริการในปีที่ผ่านมา) - ให้บริการ ม.บ้านหน้าป่า รับรางวัลหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ผู้รับประโยชน์อย่างน้อย 20 ครั้วเรือน (ประมาณการจากผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ซึ่งมีจำนวนจำกัดตามมาตรการการจัดกิจกรรมในช่วงโควิด-19)
ICOFIS 4 จำนวนพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนจากระบบเกษตรเคมี เป็นระบบเกษตรอินทรีย์	950 ไร่	942.2 ไร่ (ไม่บรรลุ)	ข้อมูล ณ พ.ศ.64 จำนวน 942.2 ไร่ มิ.ย.-ก.ย.64 มีข้อจำกัดการลงพื้นที่ชุมชนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
ICOFIS 5 ค่าเฉลี่ยระดับความสุขของบุคลากร	75.20	79.01 (บรรลุ)	
ICOFIS 6 จำนวนกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงานที่เป็นคู่ความร่วมมือตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป	12	12 (บรรลุ)	กลุ่ม/ชุมชน รวม 7 ชุมชน เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนในดอนประดู่ 4 โรงเรียน

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	ผล	รายละเอียด
ICOFIS VISION 1 จำนวนรางวัลระดับชาติของแหล่งปฏิบัติการชุมชนที่สถาบันฯมีส่วนร่วมพัฒนาหรือให้การสนับสนุน	1	1 (บรรลุ)	ชุมชนบ้านหน้าป่า ม.8 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม ได้รับรางวัลหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ของจังหวัดพัทลุง
ICOFIS VISION 2 จำนวนผลงานที่สถาบันฯพัฒนาขึ้นในชุมชนและได้รับการเผยแพร่ทั่วประเทศ	3	5 (บรรลุ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมทอดพระเกียรติ ร.9 สืบสานศาสตร์พระราชานาสรางสุข ได้รับการทวิตข่าว ทวิตเตอร์ TV5 ธ.ค.63</li> <li>พัฒนากิจกรรมในชุมชนมิติเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ งานบริการวิชาการ ทำให้ข่าวชุมชนบ้านกล้วยเกาหาบข่าว เข้าโรงเรียน ขับเคลื่อนกลไกการพึ่งพาในชุมชน ได้รับการเผยแพร่หลายสื่อ รวมทั้งสื่อที่มีผู้เข้าถึงมากที่สุดคือผู้จัดการออนไลน์ ก.พ.64</li> <li>ผลงานต่อยอดการนำความรู้สู่ชุมชน ทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ผลงานได้รับการเผยแพร่ผ่านข่าว มทษ. หนองวัดตะโหมด ส่งเสริมเกษตรกรปลูกเมล่อนอินทรีย์ สร้างรายได้เสริมยุคโควิด-19 สื่อที่เป็นที่รู้จักและมีผู้เข้าถึงมากทั่วประเทศคือผู้จัดการออนไลน์ มี.ย.64</li> <li>ผลงานที่ร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติ จุดประกายไอเดียเพิ่มมูลค่ากาแฟชุมชน เผยแพร่ในรูปแบบข่าวผ่านผู้จัดการออนไลน์ มี.ย.64</li> <li>ผลงานกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้พัฒนาขึ้น เผยแพร่เป็นข่าว มทษ.ขับเคลื่อนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ พลิกผืนนาเมืองลุงกว่า 800 ไร่ผ่านมาตรฐาน Organic Thailand สื่อที่มีผู้เข้าถึงมากที่สุดทั่วประเทศ คือผู้จัดการออนไลน์ ก.ย.64</li> </ol>